

Số: 1638 /STP-TGPL
V/v xem xét bố trí trụ sở làm
việc của các Chi nhánh TGPL

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số: 1792/VP-NC ngày 21/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, giao Sở Tư pháp thống nhất với UBND các huyện về trụ sở làm việc của các Chi nhánh trợ giúp pháp lý.

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, được thành lập năm 2009 và năm 2011. Các Chi nhánh có trụ sở tại huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập, thực hiện trợ giúp pháp lý theo tuyến các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, và huyện Đình Lập, Lộc Bình.

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, có quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh và quy định mở rộng hơn về nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý so với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, với mục tiêu hướng đến thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp bằng những vụ việc cụ thể bao gồm: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.

Từ khi thành lập đến nay, qua theo dõi trong quá trình thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn cho thấy tổng số vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân tuyến Chi Lăng, Hữu Lũng thì các vụ việc thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng hàng năm chỉ chiếm khoảng 20-30% so với huyện Chi Lăng, đối với huyện Đình Lập/Lộc Bình cũng tương tự; bên cạnh đó các vụ việc tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình thường phức tạp hơn, địa bàn di chuyển rộng hơn... Với xu hướng hiện nay, dự báo trong thời gian tới số lượng vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý trong những năm tiếp theo tại địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Lộc Bình vẫn sẽ tiếp tục có bước tăng cao hơn so với địa bàn huyện Đình Lập và Huyện Hữu Lũng.

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án số 85/ĐA-STP, ngày 27/4/2018 về sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, cần thiết phải chuyển trụ sở của 02 Chi nhánh, để phù hợp với quy định của Luật, tình hình thực tiễn của địa phương nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh trợ giúp pháp lý.

Với nội dung nêu trên, để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, hỗ trợ tốt hơn cho các huyện trong việc trợ giúp pháp lý cho nhân dân sở tại theo đúng quy định của Luật; Sở Tư pháp đề nghị UBND huyện Chi Lăng, UBND huyện Lộc Bình phối hợp bố trí 01 phòng làm việc để làm trụ sở Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 và trụ sở Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2, cụ thể như sau:

+ Địa điểm: Tại Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (có thể trong khuôn viên trụ sở cơ quan huyện). Đề nghị: Thuận tiện giao thông, người dân dễ thấy, dễ tiếp cận để yêu cầu trợ giúp pháp lý;

+ Diện tích cần thiết: Từ 15m² – 20m²;

+ Các cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Chi nhánh sẽ do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đảm bảo theo quy định.

Để kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án, đề nghị UBND huyện phối hợp, có văn bản gửi về Sở Tư pháp để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2018.

Gửi kèm công văn này: Công văn số 1792/VP-NC ngày 21/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c)
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TGPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Mai Tú